



ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(COVID-19) (ฉบับที่ ๖)

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีประกาศแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

เนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๘) เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอประกาศแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้อยปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้เดิม รวมถึงแนวทางปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

๑. ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งดเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด กรณีมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่ง ให้ขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และรายงานให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ โดยต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยอยู่เขตพื้นที่บริเวณที่ไม่ได้เดินทางมาโดยรถสาธารณะและไม่ได้อยู่ในเขตควบคุม หากมีความจำเป็น ให้ขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นโดยอนุโลม

๒. ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก อย่างเต็มขีดความสามารถ อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ โดยสลับการทำงานตามกลุ่ม A B C D ที่ได้มีการกำหนดไว้เพื่อลดโอกาสการสัมผัสระหว่างกลุ่ม

๓. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ต้องเดินทางมาปฏิบัติงานโดยใช้รถโดยสารสาธารณะให้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเดินทางมาปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานที่ตั้ง ให้ขออนุญาตเป็นรายครั้งจากผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

๔. เพิ่มมาตรการดูแลอาคารสถานที่ให้เข้มงวด ให้กำหนดทางเข้า-ออก ของอาคารที่ทำการที่สามารถควบคุมการเข้า-ออกได้เพียงทางเดียวและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่จะเข้าอาคารอย่างเข้มงวด และให้รับ-ส่ง เอกสารบริเวณอาคารทิปโก้ ๒ ชั้น ๑ ที่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อลดการขึ้นอาคารของบุคคลภายนอก


๕. การจัดประชุม...

๕. การจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมให้พิจารณาใช้วิธีการประชุมแบบออนไลน์ หรือ VDO conference กรณีมีความจำเป็นต้องจัดการประชุม อนุญาตให้มีผู้ชี้แจงไม่เกิน ๓ ท่านต่อหน่วยงาน โดยการ จัดประชุมให้ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเป็นรายกรณี โดยต้องดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้การปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและลดอัตราเสี่ยงของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด หากมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อในหน่วยงานให้รีบแจ้งผู้บังคับบัญชาทันที หรือสายด่วน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๒๔-๕

สำหรับแนวทางอื่นใดที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และประกาศฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้ปฏิบัติดังเดิม เท่าที่ไม่ขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้ หรือจนกว่ามีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางรวีวรรณ ภูริเดช)

เลขาธิการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม